

Hà Nội, ngày **19** tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 2181/KL-TTTP thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại EVN

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30/9/2014, Tổng thanh tra Chính phủ có Kết luận thanh tra số 2181/KL-TTTP về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Kết luận thanh tra); Kết luận thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và chỉ đạo thực hiện (tại Văn bản số 442/TB-VPCP ngày 09/12/2014 của Văn phòng Chính phủ). Ngày 31/7/2015, Tổng thanh tra Chính phủ có Quyết định số 2194/QĐ -TTCP kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra và các Văn bản số 83//BC-BCT ngày 03/9/2015 của Bộ Công Thương, Văn bản số 6692/BTC-TCDN ngày 22/5/2014 của Bộ Tài chính về xử lý khoản chi phí xây dựng, khu nhà ở, nhà quản lý vận hành tại các nhà máy điện của EVN, Văn bản số 4369/VPCP-KTTH ngày 13/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành các dự án nguồn điện và Văn bản số 126/EVN-TCKT ngày 13/01/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Việc thực hiện của Bộ Công Thương

1.1. Về việc chủ động rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ đối với tổ chức hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy EVN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu EVN

Bộ Công Thương chưa thực hiện việc rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ đối với tổ chức hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy EVN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu EVN.

1.2. Về kiểm điểm rút kinh nghiệm về một số tồn tại, khuyết điểm nêu tại Kết luận thanh tra

Bộ Công Thương chưa tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm của Bộ đối với một số tồn tại, khuyết điểm đã nêu tại Kết luận thanh tra.

1.3. Việc ban hành khung giá phát điện và khung giá bán buôn điện theo chức năng quản lý nhà nước được giao trong Luật điện lực

- Đối với khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện nhỏ: Ngày 09/10/2014, Bộ Công Thương có Thông tư số 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng và ban hành hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ. Hàng năm Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện cho các nhà máy thủy điện nhỏ.

- Đối với khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện lớn: Bộ trưởng Bộ Công Thương có Quyết định số 12085/QĐ-BCT ngày 31/12/2014 ban hành khung giá phát điện năm 2014, Quyết định số 1250/QĐ-BCT ngày 04/02/2015 ban hành khung giá phát điện năm 2015. Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 quy định về phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện.

- Bộ Công Thương đang nghiên cứu, ban hành khung giá phát điện để phù hợp với lộ trình các cấp độ phát triển của thị trường điện; ban hành khung giá bán buôn điện phù hợp với thời điểm hình thành thị trường bán buôn điện theo lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến khung giá bán buôn điện sẽ được ban hành trước năm 2017.

1.4. Việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 225/TB-VPCP ngày 26/9/2011 của Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn EVN xử lý khoản nợ tiền điện đối với PVN

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp hướng dẫn EVN và PVN để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Tháng 12/2013, EVN và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (là đơn vị thành viên của PVN) đã ký hợp đồng nhận nợ với số tiền là 7.000 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, EVN đã thanh toán 4.000 tỷ đồng, số còn phải trả là 3.000 tỷ đồng. Đến tháng 12/2015, EVN đã thanh toán toàn bộ khoản nợ cho PVN.

1.5. Việc chỉ đạo EVN đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm các khoản công nợ khi bàn giao NPT và 5 Tổng công ty Điện lực với các đối tác ngân hàng và EVN

Bộ Công Thương chưa chỉ đạo EVN đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm các khoản công nợ khi bàn giao NPT và 5 Tổng công ty Điện lực với các đối tác ngân hàng và EVN.

1.6. Tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ có liên quan đến việc đầu tư vào EVN Telecom...

Tại Văn bản số 442/TB-VPCP ngày 09/12/2013 của Văn phòng Chính phủ có truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về nội dung này như sau: “Việc xử lý các vấn đề liên quan đầu tư chuyển giao EVN Telecom sang

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (trong đó có việc thu tiền cáp treo viễn thông), Thủ tướng Chính phủ đã xem xét và có quyết định xử lý cụ thể”.

Như vậy, nội dung này đã được Thủ tướng Chính phủ xem xét và có quyết định xử lý.

1.7. Việc xem xét, đề xuất giá bán lẻ điện đối với các doanh nghiệp sản xuất sắt, thép, xi măng và giá bán buôn điện cho các Tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng ngoài EVN nhằm đảm bảo lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh điện với doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép, xi măng và lợi ích giữa các Tổng công ty Điện lực thuộc EVN với các Tổ chức dịch vụ bán lẻ điện. Kiểm tra, điều chỉnh các khoản chi phí tại các Nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN (Thủy điện Đồng Nai, Thủy điện Sông Tranh, Thủy điện Đại Ninh, Thủy điện Tuyên Quang) có chi phí sản xuất điện cao hơn giá bán lẻ điện bình quân khi xác định đủ yếu tố chi phí và đánh giá hiệu quả khi quyết định đầu tư các dự án nguồn điện trên

a) Về việc xem xét, đề xuất giá bán lẻ điện đối với các doanh nghiệp sản xuất sắt, thép, xi măng và giá bán buôn điện cho các Tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng ngoài EVN

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 16/3/2015, trong đó giá bán lẻ điện cho các ngành sắt thép, xi măng theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Về việc kiểm tra, điều chỉnh các khoản chi phí tại các Nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN (Thủy điện Đồng Nai, Thủy điện Sông Tranh, Thủy điện Đại Ninh, Thủy điện Tuyên Quang) có chi phí sản xuất điện cao hơn giá bán lẻ điện bình quân khi xác định đủ yếu tố chi phí và đánh giá hiệu quả khi quyết định đầu tư các dự án nguồn điện trên

Về việc này, Bộ Công Thương có ý kiến tại Văn bản số 83/BC-BCT của Bộ Công Thương ngày 03/9/2015 về tình hình thực hiện Kết luận thanh tra tại EVN và ý kiến chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Thực tế, đơn giá phát điện của một nhà máy mới có thể cao hơn giá bán lẻ điện bình quân. Đối với 4 dự án Thủy điện (Đồng Nai, Sông Tranh, Đại Ninh và Tuyên Quang), nguyên nhân chính của giá điện năm 2011 cao hơn giá bán lẻ bình quân là do đến ngày 31/12/2010 mức nước tại các hồ thấp hơn nhiều so với mức nước thiết kế dẫn đến sản lượng điện thấp; mặt khác, phí chi khấu hao, chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất điện, cụ thể: Năm 2011, Nhà máy Thủy điện Sông Tranh có chi phí khấu hao và lãi vay chiếm tới 94,7%, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai có chi phí khấu hao, lãi vay chiếm tới 93,3% giá thành sản xuất điện.

Đó là thực tế, Bộ Công Thương diễn giải nguyên nhân chi phí sản xuất điện tại các Nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN của năm 2011 cao hơn giá bán lẻ bình quân là phù hợp.

1.8. Về việc chỉ đạo Sở Công thương các tỉnh kiểm tra, rà soát điều kiện kinh doanh, an toàn lưới điện và giá bán điện cho người dân tại địa phương do các Tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng ngoài EVN bán và đề xuất biện pháp xử lý

Nội dung này, Bộ Công Thương chưa thực hiện theo như Kết luận thanh tra.

1.9. Về chỉ đạo Cục Điều tiết Điện lực và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền trong việc không thực hiện việc trả lời báo cáo giải trình của EVN về giá bán buôn điện bình quân, giá truyền tải điện trong năm 2011

Bộ Công Thương chưa chỉ đạo Cục Điều tiết Điện lực và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền trong việc không thực hiện việc trả lời báo cáo giải trình của EVN về giá bán buôn điện bình quân, giá truyền tải điện trong năm 2011.

2. Việc thực hiện của Bộ Tài chính

2.1. Về việc chủ động rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình đối với tổ chức hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy EVN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu EVN

Bộ Tài chính chưa thực hiện việc rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ đối với tổ chức hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy EVN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu EVN.

2.2. Về kiểm điểm rút kinh nghiệm về một số tồn tại, khuyết điểm nêu tại Kết luận thanh tra

Bộ Tài chính chưa tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm của Bộ đối với một số tồn tại, khuyết điểm đã nêu tại Kết luận thanh tra.

2.3. Hướng dẫn EVN trong việc tiếp nhận, xác định giá trị, trích khấu hao lưới điện do các thành phần kinh tế bàn giao cho ngành điện nhưng không phải hoàn trả vốn đầu tư

Ngày 20/02/2014, Bộ Tài chính có Văn bản số 2170/BTC-TCDN về hướng dẫn việc tiếp nhận, xác định giá trị, trích khấu hao lưới điện do các thành phần kinh tế bàn giao cho ngành điện nhưng không phải hoàn vốn.

2.4. Xem xét tính phù hợp của việc xác định thời gian phân bổ hợp lý các công cụ dụng cụ là công tơ điện tử cho phù hợp với giá trị sử dụng thực tế, tính năng kỹ thuật

Ngày 25/8/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của EVN, theo đó tại Điểm b Khoản 25 của Quy chế có quy định về việc được phép phân bổ chi phí của công tơ, công tơ điện tử tối đa không quá 05 năm.

2.5. Việc đề xuất xử lý số tiền 8.330.489.927 đồng tại Công ty mẹ EVN, Tổng công ty Điện lực Miền Nam

- Đã đề xuất xử lý số tiền mua xe ô tô vượt quy định với giá trị 5.222.489.927 đồng (trong đó: EVN là 3.014.120.000 đồng, EVN SPC là 2.208.369.927 đồng):

Bộ Tài chính có Văn bản số 15333/BTC-TCDN ngày 8/11/2013 đề xuất: Đối với chi phí khấu hao của xe ô tô phần trong định mức được hạch toán vào giá thành điện, đối với chi phí khấu hao của phần vượt định mức được hạch toán vào lợi nhuận sau thuế. Đề xuất trên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý (tại Văn bản số 442/TB-VPCP ngày 09/12/2013 của Văn phòng Chính phủ). EVN và EVN SPC đã thực hiện theo hạch toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Chưa đề xuất xử lý số tiền 3.108.000.000 đồng do thẩm định tiền lương của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN năm 2010 chưa đúng ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

2.6. Việc chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng trong việc rà soát khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành của ngành điện (trong đó có 06 Dự án nguồn điện nêu trong Kết luận thanh tra) cũng như đối với nhà máy, khu công nghiệp khác; có hướng dẫn cụ thể và phù hợp

a) Những việc đã thực hiện

Đã thực hiện việc rà soát, xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành của 6 dự án nguồn điện, cụ thể:

Ngày 22/5/2014, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 6692/BTC-TCDN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này. Ngày 13/6/2014, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4369/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Ninh giao Bộ Tài chính chủ trì cùng EVN thực hiện phương án xử lý khoản chi phí khu nhà ở, khu nhà quản lý vận hành tại các dự án nguồn điện của EVN. Văn bản số 6692/BTC-TCDN của Bộ Tài chính đề xuất phương án cụ thể như sau:

- Chi phí khấu hao của nhà khách chuyên gia, nhà quản lý vận hành và sửa chữa điện, nhà ở trực tiếp cho người lao động cho người lao động tại các nhà máy điện được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh điện. Trường hợp nhà ở trực tiếp cho người lao động có thu tiền thuê thì số tiền thu được hạch toán vào chi phí sản xuất điện.

- Đối với chi phí khấu hao của nhà đơn lập, song lập, nhà liền kề, chung cư cao tầng và công trình nhà ở khác mà EVN cho các hộ gia đình cán bộ công nhân làm việc tại nhà máy thuê sử dụng thì không được đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN. EVN phải xác định đơn giá cho thuê nhà đúng quy định theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí khấu hao để thu hồi vốn đầu tư và các chi phí quản lý, bảo dưỡng các công trình này. Đồng thời, khoản này EVN hạch toán riêng.

- Chi phí đầu tư cho các công trình phục vụ mục đích phúc lợi như nhà trẻ, bể bơi, sân tennis, EVN và các đơn vị thành viên sử dụng Quỹ phúc lợi hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng (trường hợp đã

sử dụng nguồn khác để đầu tư thì hạch toán điều chỉnh nguồn). EVN và các đơn vị thành viên không được tính khấu hao tài sản các công trình phúc lợi vào chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ngày 01/12/2014, Bộ Tài chính có Văn bản số 17485/BTC-TCDN có hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành tại 6 dự án nguồn điện của EVN.

b) Nội dung chưa thực hiện

Chưa chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng thực hiện việc rà soát khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý của ngành điện cũng như đối với nhà máy, khu công nghiệp khác; đồng thời chưa có hướng dẫn việc quản lý, hạch toán chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý vận hành của các nhà máy, khu công nghiệp chung trong cả nước (ngoài 6 dự án nguồn điện đã rà soát và đã có báo cáo).

3. Việc thực hiện của Bộ Xây dựng

3.1. Việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (kể cả đối với cán bộ nghỉ hưu) trong việc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam kinh doanh thua lỗ (tại Mục 2 điểm g Văn bản số 442/TB-VPCP ngày 09/12/2014 của Văn phòng Chính phủ)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/12/2013 Bộ Xây dựng có Văn bản số 520/BXD-TCCB đề nghị Tổng công ty lắp máy Việt Nam báo cáo thực trạng thua lỗ năm 2010, đồng thời thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc để Tổng công ty thua lỗ năm 2010. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng về nguyên nhân thua lỗ năm 2010 và việc kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc để Tổng công ty thua lỗ năm 2010.

3.2. Việc chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành định mức xây dựng, tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng nhà ở, nhà quản lý vận hành nhà máy điện cũng như các nhà máy, khu công nghiệp khác, đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với thực tế của các ngành

Ngày 13/6/2014, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4369/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Ninh: “*Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành định mức xây dựng, tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng nhà ở, nhà quản lý vận hành nhà máy điện cũng như các nhà máy, khu công nghiệp khác, đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với thực tế của các ngành*”. Tại thời điểm kiểm tra, Bộ Xây dựng chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh.

4. Việc thực hiện của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã thực hiện việc rà soát lại nhu cầu đầu tư, việc cấp phép đầu tư đối với 4 dự án Nhà máy sản xuất thép trên địa bàn theo Kết luận thanh tra như sau:

Ngày 20/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 1329/UBND-ĐT gửi Thanh tra Chính phủ báo cáo về việc rà soát dự án nhà máy sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kết quả như sau: “*Qua rà soát 4 dự án nhà máy sản xuất thép là Công ty TNHH thép FUCO, Công ty TNHH thép Vina koei, Công ty TNHH Posco-SS và Công ty Cổ phần theo China Steel Simikin Việt Nam không nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai*” (Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chỉ có 01 dự án nhà máy thép là Công ty TNHH thép Posco VST mà không phải là Công ty TNHH Posco-SS). Theo quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg ngày 04/7/2007 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không có dự án liên quan đến ngành thép.

Như vậy, qua rà soát thấy 4 dự án Nhà máy sản xuất thép như đã nêu tại Kết luận thanh tra không nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, mà các Dự án đó thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Việc thực hiện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên

5.1. Việc thực hiện lộ trình thoái vốn đối với khoản đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính của Công ty mẹ EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT); xây dựng quy chế phân chia tiền lương giữa các khâu (phát điện, truyền tải và khối phân phối) phù hợp với thực tế; ban hành quy chế trả lương cho người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác

- Về thực hiện lộ trình thoái vốn đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính: Căn cứ vào Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012-2015, EVN đang thực hiện kế hoạch thoái vốn tại 7 Công ty với giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 1.959.247 triệu đồng: Công ty mẹ - EVN đã thực hiện việc thoái vốn đối với các khoản đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính; tính đến ngày 31/12/2015, Công ty mẹ - EVN đã thoái được 1.443.447 triệu đồng, số vốn còn lại chưa thoái là 415.800 triệu đồng tại Ngân hàng TMCP An Bình (đã ký hợp đồng chuyển nhượng và nhà đầu tư đã đặt cọc 10% giá trị tương với giá trị 41.580 triệu đồng). Tại các Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC), Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC), Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVN HCM), Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) và Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) đã hoàn thành 100% thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành nghề kinh doanh chính.

- Về Xây dựng quy chế trả lương cho người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác: Ngày 11/4/2012, EVN đã ban hành văn bản số 238/EVN-HĐTV hướng dẫn chế độ tiền lương, phụ cấp, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện, Kiểm soát viên, thành viên Ban Kiểm soát tại các công ty con, công ty liên

kết. Hội đồng thành viên EVN có Quyết định số 911/QĐ-EVN ngày 31/12/2014 ban hành Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện, Kiểm soát viên, thành viên Ban Kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết.

- Về nội dung Xây dựng quy chế phân chia tiền lương và kiến nghị của đơn vị: Kết luận có nội dung kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam “*Xây dựng quy chế phân chia tiền lương (giữa các khâu phát điện, truyền tải và phân phối điện) phù hợp với thực tế*”.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị không xây dựng quy chế phân chia tiền lương giữa các khâu phát điện, truyền tải và phân phối điện, vì không có quy định phải thực hiện. Tuy nhiên, EVN có rà soát bám vào quy định, hướng dẫn để các đơn vị xây dựng kế hoạch tiền lương, quyết toán quỹ tiền lương thực hiện hàng năm theo đúng chế độ quy định. Cụ thể: Đối với Công ty mẹ-EVN: Năm 2014 nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế phân phối tiền lương sản xuất, kinh doanh điện của Công ty mẹ-EVN (được ban hành kèm theo Quyết định số 801/QĐ-EVN ngày 26/11/2012 và Quyết định số 889/QĐ-EVN ngày 27/12/2014 của Hội đồng thành viên EVN) để phân phối tiền lương cho các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ-EVN. Đối với các Tổng công ty Phát điện, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng công ty Điện lực: Hàng năm, EVN đều có cơ chế giao đơn giá tiền lương cho các Tổng công ty theo đúng quy định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Cuối năm đều có văn bản hướng dẫn các Tổng công ty quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm theo quy định của Nhà nước.

5.2. Về việc hướng dẫn các nhà máy Thủy điện Sơn La, Đồng Nai, An Khê Kanak xác định lại thời điểm tăng tài sản để trích khấu hao năm 2011 theo thời điểm các bên ký biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng; Nhà máy thủy điện Đồng Nai, An Khê Kanak điều chỉnh hạch toán chi phí khấu hao các công trình đường giao thông theo thời hạn đã đăng ký với cơ quan thuế

- Ngày 25/8/2014, Chính phủ có Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của EVN, theo đó tại Khoản 5 Điều 15 Quy chế quản lý tài chính của EVN có quy định: “*Đối với các dự án nhà máy thủy điện thời gian tính khấu hao bắt đầu sau thời điểm nhà máy vận hành chạy thử 72 giờ trong trạng thái tài sản sẵn sàng sử dụng*”. Do đó, Công ty mẹ - EVN và các đơn vị thành viên của Tập đoàn thực hiện việc trích và hạch toán khấu hao (trong đó có các nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Đồng Nai và Thủy điện An Khê Kanak) theo quy định tại Quy chế tài chính của EVN ban hành theo Nghị định số 82/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Nhà máy thủy điện Đồng Nai và Nhà máy Thủy điện An Khê Kanak đã thực hiện việc đăng ký với cơ quan quản lý thuế, điều chỉnh lại thời gian trích khấu hao của công trình đường giao thông theo đúng quy định và thực hiện hạch toán chi phí khấu hao theo thời gian mới kể từ thời điểm điều chỉnh.

5.3. Về việc thực hiện xử lý nguồn khấu hao sử dụng không đúng, hạch toán chi phí khấu hao không đúng quy định, chi phí vượt định mức và giá trị thiệt hại do dừng dự án

a) Nội dung đã thực hiện

Về việc EVN cấp nguồn khấu hao cơ bản cho EVN NPC (sử dụng không đúng mục đích) với số tiền 3.157.000.000 đồng: EVN đã có Văn bản số 267/EVN-TCKT ngày 22/1/2014 chỉ đạo EVN NPC hạch toán lại để đảm bảo đúng nguồn vốn; EVN NPC đã thực hiện hạch toán theo đúng hướng dẫn của EVN.

b) Những nội dung chưa thực hiện

- Về việc EVN HCM hạch toán chi phí khấu hao 1.856.623.724 đồng của Dự án 90 Lý Thường Kiệt vào giá thành điện là không đúng quy định: EVN đã có Văn bản số 247/EVN-TCKT ngày 21/1/2014 chỉ đạo EVN HCM thực hiện Kết luận thanh tra, EVN HCM chưa hạch toán điều chỉnh giá trị khấu hao này. Tại thời điểm kiểm tra, Dự án tại 90 Lý Thường Kiệt đã dừng (không thực hiện) và EVN HCM tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc;

- Về việc EVN SPC chi vượt định mức tiêu hao của EVN số tiền 96,8 tỷ đồng: EVN đã tiếp thu và sửa đổi định mức chi phí cho phù hợp với thực tế (QĐ số 243/QĐ-EVN ngày 25/4/2014 của HĐTV EVN về việc giao định mức vật tư, chi phí khâu phân phối làm cơ sở xây dựng giá bán buôn điện trong EVN) và chỉ đạo đơn vị thực hiện theo định mức mới. Tuy nhiên, EVN SPC chưa thực hiện điều chỉnh hạch toán và về kê khai nghĩa vụ thuế với số tiền 96,8 tỷ đồng;

- EVN SPC chưa xem xét xử lý giá trị 5.450.954.000 đồng do dừng 7 dự án gây lãng phí.

5.4. Việc rà soát để có biện pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai

Việc tiến hành rà soát để có biện pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai: EVN đã có các quyết định phê duyệt tiến độ thực hiện dự án cho từng dự án. Về cơ bản các dự án của EVN đảm bảo tiến độ. Các Tổng công ty (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Tổng công ty Điện lực Miền Nam và Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện việc rà soát lại các dự án chậm tiến độ, từ đó có đưa ra các biện pháp để đẩy nhanh thực hiện các dự án.

5.5. Việc hạch toán đúng quy định pháp luật đối với 11 dự án nguồn điện đã hoàn thành và đang hoạt động

Việc EVN thực hiện chuyển nguồn vốn của 11 dự án (từ nguồn vốn sản xuất EVN đã chuyển sang nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp) khi các dự án này đã hoàn thành bàn giao đưa vào hoạt động. Do đó, lãi trái phiếu phát sinh được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh điện trong năm 2011 của EVN là phù hợp.

5.6. Việc tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo EVN SPC kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các cá nhân có liên quan đến việc sử dụng 02 khách sạn để góp vốn thành lập công ty cổ phần và đề xuất biện pháp xử lý; NPC kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với cá nhân có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 và đề xuất biện pháp xử lý; xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền có liên quan đến những vi phạm đã nêu tại Kết luận thanh tra

a) Những nội dung đã thực hiện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ; trong đó có nội dung chỉ đạo các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm đã nêu tại Kết luận thanh tra.

Lãnh đạo các đơn vị (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Tổng công ty Điện lực Miền Nam và Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện việc kiểm điểm những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra.

b) Những nội dung chưa thực hiện

- Ngoài một số trường hợp lãnh đạo Tập đoàn đã được xem xét xử lý trách nhiệm, còn những trường hợp khác thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa tổ chức việc kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân của Tập đoàn có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra.

- Các Tổng công ty (có vi phạm, khuyết điểm được nêu tại Kết luận thanh tra) chưa chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm các cá nhân (không phải là lãnh đạo công ty) có liên quan đến tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra; việc kiểm điểm chủ yếu nhằm đề ra biện pháp để triển khai khắc phục hậu quả; chưa phân tích, đánh giá nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm.

- Tổng công ty Điện lực Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc chưa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan đến việc sử dụng 02 khách sạn để góp vốn, việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1.

6. Việc thực hiện của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

6.1. Về việc rà soát, bổ sung các điều kiện của Hợp đồng EPC

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc EVN) đã thực hiện việc rà soát, bổ sung các điều kiện của Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng để có phụ lục Hợp đồng nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc liên quan đến thực hiện Dự án. Qua đó, ngày 15/7/2015, Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty TNHH MTV- Tổng công ty Lắp

máy Việt Nam ký Phụ lục Hợp đồng số 01, qua đó xác định giá trị tạm tính được ghi nhận. Tại thời điểm kiểm tra, hai bên đang hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để thực hiện việc thanh toán giá trị theo Phụ lục Hợp đồng số 190503/EVN-LILAMA ngày 19/5/2003 giữa Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

6.2. Việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (cả đối với cán bộ đã nghỉ hưu) trong việc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam kinh doanh thua lỗ

Ngày 23/02/2012, Tổng thanh tra Chính phủ có Kết luận số 343/KL-TTCTP về thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên, nội dung có nêu đến việc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam kiểm điểm về những tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đã kiểm điểm, trong đó có nội dung liên quan đến việc Tổng công ty lỗ năm 2010.

II. NHẬN XÉT CHUNG

1. Nhận xét

Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan đã tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra và Báo cáo việc thực hiện với Thủ tướng Chính phủ. Tại thời điểm kiểm tra nhiều nội dung đã được thực hiện và có kết quả; tuy nhiên, còn một số nội dung đang thực hiện, chưa thực hiện. Cụ thể như sau:

1.1. Đối với Bộ Công Thương

- Chưa thực hiện việc: Rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ đối với tổ chức hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy EVN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu EVN; chưa kiểm điểm rút kinh nghiệm thuộc trách nhiệm của Bộ về một số tồn tại, khuyết điểm như đã nêu tại Kết luận thanh tra;

- Chưa chỉ đạo EVN đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm các khoản công nợ khi bàn giao NPT và 5 Tổng công ty Điện lực với các đối tác ngân hàng và EVN;

- Chưa ban hành khung giá phát điện để phù hợp với lộ trình các cấp độ phát triển của thị trường điện; ban hành khung giá bán buôn điện phù hợp với thời điểm hình thành thị trường bán buôn điện theo lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Chưa chỉ đạo Sở Công thương các tỉnh kiểm tra, rà soát điều kiện kinh doanh, an toàn lưới điện và giá bán điện cho người dân tại địa phương do các Tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng ngoài EVN bán và đề xuất biện pháp xử lý;

- Chưa chỉ đạo Cục Điều tiết Điện lực và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền trong việc không thực hiện việc trả lời báo cáo giải trình của EVN về giá bán buôn điện bình quân, giá truyền tải điện trong năm 2011.

1.2. Đối với Bộ Tài chính

- Chưa thực hiện việc: Rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ đối với tổ chức hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy EVN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu EVN; chưa kiểm điểm rút kinh nghiệm thuộc trách nhiệm của Bộ về một số tồn tại, khuyết điểm như đã nêu tại Kết luận thanh tra;

- Chưa chủ trì, phối hợp với Công Thương, Bộ Xây dựng thực hiện việc rà soát khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý của ngành điện cũng như đối với nhà máy, khu công nghiệp khác; đồng thời, chưa có hướng dẫn việc quản lý, hạch toán chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý vận hành của các nhà máy, khu công nghiệp chung trong cả nước (ngoài 6 dự án nguồn điện đã rà soát và đã có báo cáo);

- Chưa đề xuất xử lý số tiền 3.108.000.000 đồng do việc thẩm định tiền lương của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN của năm 2010 chưa đúng ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Đối với Bộ Xây dựng

- Chưa chủ trì, phối hợp với bộ Công Thương và cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành định mức xây dựng, tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng nhà ở, nhà quản lý vận hành nhà máy điện cũng như các nhà máy, khu công nghiệp khác, đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với thực tế của các ngành;

- Chưa phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện rà soát khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý của ngành điện cũng như đối với nhà máy, khu công nghiệp khác; đồng thời, chưa hướng dẫn cụ thể về việc xử lý hoàn chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành chung trong cả nước (ngoài 6 dự án nguồn điện đã rà soát và đã có báo cáo).

1.4. Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên

- Chưa hoàn thành việc thoái vốn theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa tổ chức kiểm điểm đầy đủ đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra. Tại 06 Tổng công ty chưa tổ chức kiểm điểm các cá nhân (không phải là lãnh đạo công ty) có liên quan đến tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra. Đối với các đơn vị thành viên đã thực hiện việc kiểm điểm, tuy nhiên việc kiểm điểm chủ yếu nhằm đề ra biện pháp để triển khai khắc phục hậu quả; trong kiểm điểm chưa phân tích, đánh giá nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản;

- EVN SPC, chưa tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan đến việc sử dụng 02 khách sạn để góp vốn sai quy định. EVN NPC chưa tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan đến việc vi phạm trong chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1;

- Về việc EVN HCM hạch toán chi phí khấu hao 1.856.623.724 đồng của Dự án 90 Lý Thường Kiệt vào giá thành điện là không đúng quy định: EVN đã có Văn bản số 247/EVN-TCKT ngày 21/1/2014 chỉ đạo EVN HCM thực hiện Kết luận thanh tra nhưng EVN HCM chưa hạch toán điều chỉnh giá trị khấu hao này;

- EVN SPC: Chưa thực hiện điều chỉnh hạch toán và về kê khai nghĩa vụ thuế với số tiền 96.855.228.594 đồng; chưa thực hiện kiến nghị về xem xét, xử lý giá trị 5.450.954.000 đồng do dừng 7 dự án gây lãng phí;

- Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chưa hoàn thành việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để thanh toán giá trị theo Phụ lục Hợp đồng số 190503/EVN-LILAMA ngày 19/5/2003 giữa Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

2. Nguyên nhân, trách nhiệm

Việc chưa thực hiện, thực hiện chưa đầy đủ Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ có nguyên nhân khách quan: Do một số nội dung có khối lượng công việc lớn, việc thực hiện phải theo lộ trình; có những nội dung chưa có hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; một số cán bộ tại EVN và các đơn vị đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu trí.

Về nguyên nhân chủ quan: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị thành viên chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với những nội dung cụ thể đã nêu ở phần trên.

Trách nhiệm thuộc về Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và những đơn vị thành viên có liên quan được nêu tại khoản 1 Mục II Báo cáo này.

III. KIẾN NGHỊ

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện dứt điểm những nội dung chưa thực hiện đã nêu phần trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện trong Quý III/2016 để tiếp tục theo dõi, xử lý sau thanh tra, tập trung vào những nội dung cụ thể sau:

1. Đối với Bộ Công Thương

- Kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc thực hiện Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ nhất là công tác và kiểm điểm rút kinh nghiệm thuộc trách nhiệm của Bộ về một số tồn tại, khuyết điểm như đã nêu tại Kết luận thanh tra;

- Thực hiện việc rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ đối với tổ chức hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy EVN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu EVN;

- Tiếp tục thực hiện việc: Nghiên cứu, ban hành khung giá phát điện để phù hợp với lộ trình các cấp độ phát triển của thị trường điện. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành khung giá bán buôn điện phù hợp với thời điểm hình thành thị trường bán buôn điện theo lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Chỉ đạo, đôn đốc EVN đề xuất biện pháp xử lý và thực hiện xử lý dứt điểm các khoản công nợ khi bàn giao NPT và 5 Tổng công ty Điện lực với các đối tác ngân hàng và EVN;

- Chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc kiểm tra, rà soát điều kiện kinh doanh, an toàn lưới điện và giá bán điện cho người dân tại địa phương do các Tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng ngoài EVN bán và đề xuất biện pháp xử lý;

- Chỉ đạo Cục Điều tiết Điện lực và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền trong việc không thực hiện việc trả lời báo cáo giải trình của EVN về giá bán buôn điện bình quân, giá truyền tải điện trong năm 2011.

2. Đối với Bộ Tài chính

- Rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ đối với tổ chức hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy EVN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu EVN;

- Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những nội dung chưa thực hiện Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra của Thủ tướng Chính phủ như đã nêu tại phần kết quả kiểm tra tại Báo cáo này;

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng thực hiện việc rà soát khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý của ngành điện cũng như đối với nhà máy, khu công nghiệp khác; đồng thời, hướng dẫn việc quản lý, hạch toán khoản chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý vận hành của các nhà máy, khu công nghiệp trong cả nước (ngoài 6 dự án nguồn điện đã rà soát và có báo cáo);

- Đề xuất xử lý số tiền 3.108.000.000 đồng do thẩm định tiền lương của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN năm 2010 chưa đúng ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với Bộ Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành định mức xây dựng, tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng nhà ở, nhà quản lý vận hành nhà máy điện cũng như các nhà máy, khu công nghiệp khác, đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với thực tế của các ngành;

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc rà soát khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý của ngành điện cũng như đối với nhà máy, khu công nghiệp khác; đồng thời có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành chung trong của nước.

4. Đối với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Có ý kiến về việc xây dựng quy chế phân chia tiền lương giữa các khâu phát điện, truyền tải và phân phối điện đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

5. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Rà soát lại nhu cầu đầu tư, việc cấp phép đầu tư đối với các dự án đầu tư nhà máy sản xuất thép trên địa bàn đảm bảo tính phù hợp với quy hoạch phát triển ngành thép và quy hoạch phát triển ngành điện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên

- Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc thoái vốn theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Thực hiện việc rà soát để tiếp tục kiểm điểm (đối với những nội dung và tổ chức, cá nhân chưa thực hiện việc kiểm điểm) trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra và theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 442/TB-VPCP ngày 09/12/2013 của Văn phòng Chính phủ; kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc EVN SPC, EVN HCM chưa thực hiện kiến nghị về: Hạch toán, kê khai điều chỉnh thuế đối với giá trị 96.855.228.594 đồng; xử lý giá trị 5.450.954.000 đồng do dừng 7 dự án gây lãng phí (EVN SPC); hạch toán điều chỉnh khấu hao với giá trị 1.856.623.724 đồng (EVN HCM); EVN SPC chưa tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan đến việc sử dụng 02 khách sạn để góp vốn sai quy định; EVN NPC chưa tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan đến việc vi phạm trong chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1;

- Tiếp tục đề xuất, chỉ đạo: EVN SPC thực hiện điều chỉnh hạch toán, kê khai nghĩa vụ thuế với số tiền 96.855.228.594 đồng và xem xét, xử lý giá trị 5.450.954.000 đồng do dừng 7 dự án gây lãng phí; EVN HCM điều chỉnh giá trị khấu hao 1.856.623.724 đồng (của Dự án 90 Lý Thường Kiệt đã hạch toán vào giá thành điện) đúng quy định; hoàn thành việc điều chỉnh hạch toán và kê khai thuế chậm nhất trong tháng 9/2016;

- Phối hợp với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để thanh toán giá trị theo Phụ lục Hợp đồng số 190503/EVN-LILAMA ngày 19/5/2003 giữa Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

7. Một số kiến nghị khác

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên có giải pháp về thực hiện tiến độ các dự án đầu tư hệ thống điện liên quan đến các địa phương cần giải tỏa, bàn giao mặt bằng; cần có kế hoạch, giải pháp phối hợp với các địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương phối hợp thực hiện về công tác bàn giao, giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện công trình;

15

- Việc xây dựng quy hoạch hệ thống đường điện thường đồng bộ với hệ thống giao thông gắn với quy hoạch, để tránh lãng phí nguồn lực của quốc gia và tháo gỡ khó khăn, lãng phí khoản đầu tư của ngành điện. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc này.

Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận: *lehu*

- Như trên;
- Phó Thủ tướng CP Trương Hòa Bình (để b/c);
- Tổng TTCP (để b/c);
- Phó TTCP Ngô Văn Khánh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai;
- Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ GSTĐXLSTT, Hs kiểm tra.

**KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA**



Ngô Văn Khánh